

Số: /TB-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với xã Dân Lý về tiến độ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022

Ngày 25 tháng 3 năm 2022, Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện (Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện) tổ chức buổi làm việc với xã Dân Lý về tiến độ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. Đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Lê Tiến Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; Cán bộ chỉ đạo cơ sở do Huyện ủy phân công; Trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị: Nông nghiệp và PTNT; Tài nguyên và Môi trường; Kinh tế và Hạ tầng; Tài chính - Kế hoạch; Nội vụ; Tư pháp; Văn hóa và Thông tin; Lao động - Thương binh và Xã hội; Giáo dục và Đào tạo; Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện; Công an huyện; Bảo hiểm Xã hội huyện; Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã Dân Lý.

Tại buổi làm việc, sau khi đi kiểm tra thực tế trên địa bàn xã; nghe Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã Dân Lý báo cáo tiến độ thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022 và những kiến nghị, đề xuất; ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự buổi làm việc; đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện kết luận như sau:

Dân Lý là xã có điều kiện, tiềm năng và lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội, như: vị trí địa lý, giao thông thuận lợi, có tuyến đường quốc lộ 47 và tỉnh lộ 514 chạy qua, có đô thị Thiệu, cụm công nghiệp liên xã và nhiều doanh nghiệp đóng trên địa bàn, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động. Trong những năm qua, được sự quan tâm của tỉnh và huyện, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, xã Dân Lý đã có nhiều khởi sắc, kinh tế - xã hội có sự phát triển, tình hình chính trị ổn định; với sự đồng thuận của người dân, sự năng động, sáng tạo của lãnh đạo xã, đã đưa xã Dân Lý đạt chuẩn NTM năm 2018, và được huyện chọn để đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022. Tuy nhiên, xã Dân Lý vẫn chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế của địa phương, như: chưa phát huy hết lợi thế của chợ Thiệu là cửa ngõ phía Đông của huyện; chưa phát huy tốt lợi thế từ nguồn kinh phí khai thác quỹ đất để đầu tư công thực sự dẫn dắt đầu tư tư; huy động sức dân trong xây dựng NTM chưa nhiều; trong sản xuất nông nghiệp chưa có mô hình liên kết sản xuất hàng hóa quy mô lớn, chưa

có sản phẩm hàng hóa chủ lực; công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống, cháy nổ còn tiềm ẩn phức tạp, nhất là khu vực chợ Thiều, ...

Để phát huy những tiềm năng, lợi thế nêu trên, thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phấn đấu xây dựng xã Dân Lý đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022; yêu cầu xã và các phòng, cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Đối với xã Dân Lý

- Tập trung tuyên truyền sâu rộng bằng các hình thức trực quan (pano, áp phích, khẩu hiệu, ...) hoặc qua hệ thống Đài Truyền thanh của xã để cả hệ thống chính trị và người dân chung sức, đồng lòng, chung tay xây dựng xã NTM nâng cao; đặc biệt là tuyên truyền để người dân hiểu công tác hiến đất làm đường là phục vụ cho tương lai phát triển của gia đình và quê hương.

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo: Lãnh đạo xã phải thể hiện ý chí, khát vọng bứt phá vươn lên, đặt mục tiêu xây dựng xã Dân Lý là một trong những xã tốp đầu trong 8 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022 của huyện; rà soát, kiện toàn lại Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của xã, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách từng việc, một nhóm việc, theo hướng: đồng chí Bí thư Đảng ủy xã phụ trách nhóm tiêu chí về: thông tin và truyền thông, y tế, nghèo đa chiều, môi trường, chất lượng môi trường sống, quốc phòng và an ninh, ...; đồng chí Chủ tịch UBND xã phụ trách nhóm tiêu chí về: sản xuất, giao thông, thủy lợi và phòng, chống thiên tai, giáo dục, văn hóa, ...; phân công các đồng chí thành viên trong Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã phụ trách các thôn (mỗi thôn 1 đến 2 đồng chí). Trên cơ sở nhiệm vụ phân công hàng tuần, hàng tháng phải thực hiện giao ban để nắm bắt tiến độ và có hướng chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền.

- Một số công việc cụ thể:

+ Rà soát những công việc cụ thể, gồm: những nhóm tiêu chí cần nhiều thời gian, như: nhà văn hóa thôn, đường giao thông, hệ thống thoát nước, ... phải xác định lộ trình, thời gian thực hiện cụ thể; những nhóm tiêu chí cần duy trì, hoàn thiện và nâng cao chất lượng, như: môi trường, an ninh trật tự, cải cách hành chính, tiếp cận pháp luật, ... tiếp tục tập trung chỉ đạo và có báo cáo thường kỳ.

+ Đối với 4 tiêu chí xã báo cáo chưa hoàn thành, yêu cầu UBND xã xây dựng lộ trình kế hoạch thực hiện (có góp ý của các phòng chuyên môn UBND huyện), chi tiết đến từng hạng mục và thời gian hoàn thành. Thời gian xây dựng hoàn thiện kế hoạch trước ngày 15/4/2022.

+ Tập trung lựa chọn đầu tư những công trình có tính chất động lực, điểm nhấn lan tỏa, như: công trình giao thông trục đường đê sông Hoàng, xây dựng hệ thống chiếu sáng, đèn trang trí và một số công trình trọng điểm khác.

+ Khu trung tâm công sở xã, khu nhà văn hóa các thôn phải quy hoạch theo hướng không gian mở, đẹp để tạo điểm nhấn về văn hóa, giao thông cho xã và thôn.

+ Xây dựng thôn kiểu mẫu phải lựa chọn thôn có điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý, giao thông, môi trường, kinh tế, ... để triển khai làm trước, tạo điểm nhấn trong xây dựng xã NTM nâng cao và cho các thôn khác học tập làm theo.

+ Việc vận động người dân hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc, đóng góp ngày công lao động để xây dựng đường giao thông nông thôn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương phải thực hiện theo phương châm: "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng" và tổ chức làm điểm, sau đó rút kinh nghiệm, rồi nhân rộng trên địa bàn toàn xã.

+ Việc xây dựng cơ chế hỗ trợ về làm đường giao thông, về môi trường, về xây dựng nhà văn hóa thôn, UBND xã đã ban hành Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 13/01/2022. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cần phải công khai, minh bạch và có hướng dẫn chi tiết, cụ thể đảm bảo theo quy định.

+ Về xây dựng hồ sơ xã NTM nâng cao: phân công đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy hoặc đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách công tác lập hồ sơ; đồng thời, bố trí một công chức chuyên trách về hồ sơ xã NTM nâng cao. Thời gian gửi hồ sơ xã NTM nâng cao về huyện thẩm tra trước ngày 30/5/2022, gửi về tỉnh thẩm định trước ngày 30/6/2022.

+ Về tổ chức sản xuất: thực hiện việc rà soát lại hoạt động của HTX rau an toàn xã Dân Lý, đẩy mạnh phát triển HTX, tăng số lượng xã viên, mở rộng sản xuất, tăng doanh thu hằng năm, và xây dựng được thương hiệu rau an toàn xã Dân Lý.

+ Về xây dựng quy hoạch lại chợ Thiều: UBND xã nghiên cứu việc sử dụng, quy hoạch lại chợ Thiều theo 2 phương án: (1) Chuyển toàn bộ chợ Thiều sang vị trí khác và vị trí cũ xây dựng thành điểm dân cư; (2) Xây dựng chợ buôn bán lớn ở vị trí khác và xây dựng chợ cũ thành điểm chợ.

+ Giao UBND xã Dân Lý đấu mối với các phòng chuyên môn UBND huyện lập phương án xây dựng 2 đến 3 điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn xã, để đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch. Thời gian thực hiện trong năm 2022.

2. Đối với các phòng, cơ quan, đơn vị cấp huyện

- Các phòng, cơ quan, đơn vị cấp huyện được giao phụ trách các tiêu chí, tập trung hướng dẫn xã thực hiện tiêu chí, lập hồ sơ xã NTM nâng cao. Thường xuyên cử cán bộ, chuyên viên xuống chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn đơn vị thực hiện; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc với Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện.

- Đồng chí Thường vụ Huyện ủy, Trưởng cụm; Cán bộ chỉ đạo cơ sở do Huyện ủy phân công thường xuyên bám sát để chỉ đạo xã Dân Lý thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

- Văn phòng Điều phối NTM huyện chủ trì, phối hợp với các phòng, cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND huyện, Huyện ủy, HĐND huyện xem xét có cơ chế hỗ trợ cho các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM

kiểu mẫu năm 2022; việc tham mưu cơ chế hỗ trợ thực hiện phải đảm bảo đúng theo quy định.

- Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT tham mưu cho UBND huyện có cơ chế hỗ trợ các điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại các xã, thị trấn.

3. Đề xuất, kiến nghị của xã Dân Lý

- Về kiến nghị UBND huyện đẩy nhanh tiến độ phê duyệt quy hoạch các mặt bằng khu dân cư: giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND xã về lập hồ sơ, thủ tục và trình tự thực hiện.

- Về điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Thiều: UBND tỉnh đã cho chủ trương điều chỉnh quy hoạch đô thị Thiều, bao gồm toàn bộ địa giới hành chính xã Dân Lý và xã Dân Quyền, để đảm bảo các tiêu chí hình thành thị trấn. Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

- Việc di chuyển cột điện khi mở rộng đường giao thông: UBND huyện đã có Văn bản số 775/UBND-KTHT ngày 21/02/2022 về việc rà soát, tổng hợp báo cáo số lượng cột điện nằm trong lòng đường giao thông trên địa bàn quản lý, yêu cầu UBND xã rà soát, gửi báo cáo về Phòng Kinh tế và Hạ tầng tổng hợp, và báo cáo UBND tỉnh để tỉnh có chỉ đạo đối với ngành điện lực.

- Về đề nghị các phòng chuyên môn của UBND huyện có hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục hỗ trợ từ tiền thu quyền sử dụng đất đối với các công trình vệ sinh môi trường, về giao thông, về cơ sở vật chất văn hóa: giao Phòng Tài chính - Kế hoạch có hướng dẫn cho xã thực hiện.

Trên đây là kết luận của đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện tại buổi làm việc với xã Dân Lý về tiến độ xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022, Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo để xã Dân Lý và các phòng, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND huyện (báo cáo);
- Thành viên BCD xây dựng NTM huyện;
- Các phòng, cơ quan, đơn vị cấp huyện;
- BCD xây dựng NTM xã Dân Lý;
- Lưu: VT, NN.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Quản Trọng Thế